

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ผลจากความเอาจริงเอาจัง

(เข้าไปกราบที่กุฏิหลวงตาแล้วถามเจ้าค่ะ) ไปแล้วหรือ คนงามรู้ไหมนี่ ไม่อย่างนั้นมันจะรับกันหรือ กุฏิงามเจ้าของไม่งามอยู่ไม่ได้ ต้องงามต่องามด้วยกันซึ่ง งามไหมล่ะ งาม ไม่งามได้หรือ เสกให้งามนี่วะ ทำกุฏิเล็ก ขึ้นข้างบนลำบากเดี๋ยวนี้ไม่ ขึ้นแล้ว เป็นอย่างนั้นละทุกวันนี้ ไปนี้ปึบเข้าเลย เดินจงกรมตรงนั้น ขึ้นหอบ อ่อนลงๆ ทุกวัน แต่ก่อนขึ้นลงอันนั้นมันยากอะไรโดดเหมือนลิง เดี่ยวนี้ โห้ย ไม่ได้ ขึ้นไปหอบ แล้ว เลยทำข้างล่างอยู่ ไปปึบเข้าเลย อย่างนั้นละ มันอ่อนลงทุกวันนะ ทุกวันนี้อ่อนลง กำลังอ่อน ไปไหนมาไหนเดินตามวัดนี้ก็อ่อนเพลีย กำลังอ่อนลงทุกวันๆ

นี่จะ ๙๕ แล้วนี่ เดือนสิงหาคมที่ ๑๒ เก้าสิบห้าเต็ม บวชมาได้ ๗๓ ปี นี่ยังไม่ เกิดเราบวช อ้าว จริงๆ ยังไม่เกิดเราบวช บวชดูได้ ๗๓-๗๔ ปีแล้วมั้ง นี่อ่อนลงทุกวัน ละธาตุชั้นธ้ออ่อนลงๆ เดินไปตามนี้เหนื่อยเดี๋ยวนี้ละ ไปศาลาหลังนั้นกลับมาเหนื่อย ไม่ ค่อยไปละ เดินแค่นี้จากกุฏิลงมา นี่ ไปนี้ไปกุฏิ อ่อนลงทุกวันๆ ธาตุชั้นธ้อใช้มันมาตั้ง ๙๕ ปีแล้ว เกิด ๒๔๕๖ ดูเหมือนจะ ๙๕ เต็มสิงหา มันก็นาน ทุกวันนี้อ่อนลงทุกอย่าง อ่อน ลงๆ มีแต่อ่อนตลอด ไปไหนมาไหนลำบากไม่ค่อยไปแล้ว ไปที่นั่นที่นั่นนอน ไปรถก็ ไม่ได้นั่ง นอน ไปกิจธุระจำเป็นไปนอนไปอย่างนั้น

แต่เราก็ไม่วิตกวิจารณ์ พุดให้ฟังชัดๆ เสีย เราไม่วิตกวิจารณ์กับการเป็นการ ตายจะไปเกิดที่ไหนต่อที่ไหน หายสงสัยหมด สามแดนโลกธาตุปล่อยหมดโดยสิ้นเชิง นี่ ละปฏิบัติธรรมมาได้เท่าไร ตั้งแต่บวชมา ๗๓ ปีแล้ว นี่ผลแห่งการปฏิบัติธรรม จิตใจ เบิกกว้างครอบโลกธาตุ ไม่มีสะทกสะท้านกับสิ่งใดสามโลกธาตุ หมด หมดโดยสิ้นเชิง จะไปเมื่อไรได้ตาย จะอยู่ที่ไม่ว่า จะไปที่ไม่ว่า มีน้ำหนักร่วมกัน ถ้าจะเอียงมาทาง ประโยชน์ประชาชนก็ความเป็นอยู่มีน้ำหนักรมากกว่า ถ้าธรรมดาเจ้าของไปนานแล้วไม่ อยู่ ชี้เกียดแบกธาตุชั้นธ้อ มันหายสงสัยทุกอย่างแล้ว

การปฏิบัติธรรมมานี้เรียกว่าสมบุรณ์แบบ ไม่มีอะไรปรากฏว่าบกพร่องในหัวใจ ว่าเรายังมีบกพร่องอะไรบ้างไม่มี หมดทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าพุดถึงโลกธาตุปล่อยหมดโดย สิ้นเชิง ภายในจิตใจไม่มีเหลือ ก็มีเหลือแต่รับผิตชอบธาตุชั้นธ้อเท่านั้นเอง นอกนั้นจะ ห่วงอะไรห่วงอะไรไม่มีเลย เจียบเลย นี่จากการปฏิบัติธรรมนะ ถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติ ธรรมแล้วแก้มาเท่าไรยิ่งเสียอกเสียใจนะ เป็นห่วงเป็นใยทุกอย่างการเป็นการตายอะไร ทุกอย่างห่วงหมด แต่นี้หมดไม่มี จะอยู่ที่ใดจะไปก็ได้ไม่มีอะไรห่วง หมดโดยสิ้นเชิง นี่ ละการปฏิบัติธรรม

พอถึงแดนแห่งความพินาศจริง ๆ แล้วมันหมดทันทีเลย ขาดสะบั้นหมด โลกธาตุกับจิตใจที่มันเคยเกี่ยวโยงกันขาดสะบั้นไปเลย หมดโดยสิ้นเชิง ยังเหลือแต่ธาตุ แต่ขันธ ธาตุขันธนี้เป็นเวทีของโลกธรรม จะชมก็ได้จะตำหนิก็ได้อะไรได้ทั้งนั้น แต่ส่วน ใจหมดโดยสิ้นเชิง พินาศหมดแล้ว ใครจะตำหนิอะไรใครจะชมอะไรไม่รับทั้งนั้น ไม่มี อะไรเท่ากับคำว่าพอ ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วพอ อยู่กับคำว่าพอแล้วอะไรก็ เอื่อมไม่ถึง ใครจะชมก็แล้วใครจะตำหนิก็แล้ว มันพออยู่ในตัวของมันเอง นี้เรียกว่า ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน เป็นธรรมธาตุรู้ใหม่ ธรรมธาตุเป็นอย่างนั้นละ หายสงสัย ไม่มีอะไรที่จะสงสัยในโลก หมด

นี่ก็ผลที่เกิดจากความเอาจริงเอาจังนะ เอาจริงเอาจังมากสำหรับเราเอง ว่าอะไร เป็นอันนั้น ไม่เหลาะแหละ ไม่เคยเหลาะแหละ ถ้าลงได้ตัดสิ้นใจอะไรแล้วขาดสะบั้นไป เลย ๆ ไม่เคยโลเลอะไร ถ้าว่าอะไรแล้วขาด ๆ ไปเลย เป็นอย่างนั้น ไปฟังธรรมพ่อแม่ ครูจารย์เราสงสัยมรรคผลนิพพาน เรียนก็เรียนมามากเท่าไรความสงสัยมรรคผล นิพพานว่ายังมีอยู่หรือไม่ มันก็สงสัยอยู่นั้น พอไปฟังท่านเท่านั้นหายหมดเลย พอหาย ก็ทும்เลยที่นี่ เรียกว่าเอาละที่นี่เราจะให้ถึงนิพพานในชาตินี้ อย่างไรต้องให้เป็นพระ อรหันต์ในชาตินี้ ขึ้นทันที ๆ ตั้งแต่นั้นมาก็ทும்เลยเชียว

ออกเที่ยวกรรมฐานไปองค์เดียว ไม่เอาใครไปด้วย พ่อแม่ครูจารย์ท่านก็เสริม เลย สำหรับการไปของเราท่านเสริมตลอด ว่าไปองค์เดียว เออ ใครอย่าไปยุ่งท่านนะ ท่านมหาให้ไปองค์เดียว นั้น นอกจากนั้นจะมีละแ่งต่าง ๆ พอจะไปเที่ยวกรรมฐาน เหนอ ขึ้นเลย ตั้งแต่อยู่ในนี้มันก็ตกรอกให้เห็นต่อหน้าต่อตา แล้วมันจะไปตกหลุมไหน อีกละ เท่านั้นละใครจะกล้าไป ไม่กล้า กับเราท่านไม่เป็น ล่าจะไปเที่ยวทางไหน ๆ ท่าน ก็ถาม แล้วจะไปก็องค์ละ ไปองค์เดียว เอ้อ ขึ้นเลย ท่านมหาไปองค์เดียว ใครอย่าไปยุ่ง ท่านนะ ท่านว่าอย่างนั้นใครจะไปยุ่งได้ เพราะฉะนั้นการไปเที่ยวกรรมฐานจึงไปแต่องค์ เดียว ไปองค์เดียวตลอดเลย

เรียกว่าสมมักสมหมายทุกอย่างในชาตินี้ หมดทุกอย่างแหละเรา เหลือแต่เรือน ร่างเท่านั้นกับจิตที่บริสุทธิ์ ว่าจะให้เต็มเหนี่ยวเสีย ครองร่างรับผิดชอบกันอยู่เท่านั้น เอา อยากไปเมื่อไรก็ไป อยากอยู่ก็อยู่ ให้ห่างใยกันไม่มี หมดโดยสิ้นเชิง นี้เวลาชำระ จิต เท่านั้นมันหวงมันหวง พอจิตขาดสะบั้นจากสมมุติทั้งหลายแล้วหมดหวง จะอยู่ก็ได้ จะ ไปก็ได้ นี่ละการปฏิบัติธรรมด้วยความจริงจัง เอาจริง นิสัยเราเป็นคนจริงมากที่สุดทีเดียว ถ้าลงได้ว่าอะไรแล้วเอาจริงมาก ไม่มีคำว่าเหลาะแหละ เหลาะแหละไม่มี ได้ลั่นลง ตรงไหนแล้วขาด ๆ เลย

นี่ธาตุชั้นธก็แก่ขนาดนี้ ก็ไม่เคยเห็นได้หึ่งได้หวงมันนะ จะไปเมื่อไรก็ไปซิ ไม่ไป จะอยู่ก็อยู่ ก็เคยอยู่มาแล้วนี่ แน่เท่านั้น ไม่มีห่วงอะไรห่วงอะไร หหมด สำหรับจิตใจ แล้วหมดโดยสิ้นเชิง สำหรับร่างกายมันเป็นสนามแห่งโลกธรรม ต้องถูกตำหนิตชมทั้ง เขาทั้งเราเป็นธรรมดา ถ้าพอใจก็ชมไม่พอใจก็ตำหนิเท่านั้น ส่วนใจนี้หมดโดยสิ้นเชิง ใครจะตำหนิตชมอะไรไม่ได้ผลทั้งนั้นละ เอาละที่นี่ จะให้พร

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*
และเครือข่ายทั่วประเทศ